



## ประกาศโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

เรื่อง Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติสำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

Do's	Don'ts
ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการอื่นใดที่ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม	ปฏิบัติหน้าที่โดยนำความเชื่อส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ในการเลือกปฏิบัติราชการในเรื่องต่างๆ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถและกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ	ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีกรกระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้าหรือไม่โปร่งใส

Do's	Don'ts
ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ ในฐานะประชาชนชาวไทย	ใช้ช่องว่างของกฎหมาย/ ระเบียบกระทำการเป็นการ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง สงสัยว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชน หรือ ประเทศชาติเป็นหลัก	ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่หรือเมื่อคดีต่องาน ที่ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล หรือต่อ ประชาชน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนวัฒน์ ทัศนะพรพิศาล)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม